

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**SỞ TƯ PHÁP**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## THÔNG BÁO

**Về việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi**

(Đính kèm theo Công văn số 2607 /STP-HT ngày 09/5/2019)

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ của trẻ em sau đây giải quyết làm con nuôi:

Họ và tên: **Hà Đình Khôi**

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/2017

Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh

Tình trạng sức khỏe: Enzyme gan tăng nhẹ với CMV IgG dương tính, phát triển chiều cao cân nặng rất thấp, khả năng bé bị thiếu máu di truyền (HbA 96% thấp, HbH: 1,6% cao), thiếu máu tế bào nhỏ.

Hiện trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, địa chỉ: 273 Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả xác minh về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi, trẻ Hà Đình Khôi là con của bà Hà Thị Mỹ Xuân, hộ khẩu thường trú tại ấp Giồng Cỏ, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh. Do không liên lạc được với bà Hà Thị Mỹ Xuân nên Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh không thể lấy ý kiến của bà Xuân về việc cho trẻ Hà Đình Khôi làm con nuôi theo quy định.

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi thì liên hệ Ủy ban nhân dân xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng hoặc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và niêm yết tại trụ sở của Ủy ban nhân dân xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trong thời hạn 60 ngày.

Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận và không có người trong nước xin nhận trẻ làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

**SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**